

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

Số: /BQL-VP

V/v rà soát cập nhật thông tin cho chuyên mục Website và tăng cường sử dụng thư điện tử trong công việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Để đẩy mạnh công tác cung cấp, giới thiệu thông tin, hình ảnh về khu kinh tế, khu công nghiệp trên Trang thông tin điện tử (website) nhằm nâng cao hoạt động xúc tiến kêu gọi thu hút đầu tư và tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước truy cập và tìm kiếm thông tin khi tìm hiểu thông tin về KKT, KCN và tiếp tục tăng cường sử dụng địa chỉ thư điện tử công vụ để trao đổi thông tin, giao dịch công tác. Lãnh đạo BQL KKT đề nghị Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

1. Đề nghị Trưởng các phòng, ban, đơn vị thường xuyên rà soát các nội dung thông tin đã cũ trên Website để sửa đổi, thay thế thông tin các chuyên mục của đơn vị mình quản lý. Đồng thời, đồng viên, nhắc nhở CBCC, VC của mình cung cấp các kịp thời các tin tức, sự kiện diễn ra như: hoạt động đầu tư, xây dựng, doanh nghiệp, lao động, môi trường, GPMB, thông tin chỉ đạo điều hành, văn bản chính sách mới, trả lời hỏi đáp, liên hệ... và các hoạt động khác của các tổ chức đảng, đoàn thể.

2. Hiện nay, tài khoản sử dụng thư điện tử công vụ được cấp phát cho tất cả CBCC,VC của Ban Quản lý KKT (đạt tỷ lệ 100%). Tuy nhiên, qua kết quả đánh giá của Sở TT&TT, năm 2020 tỷ lệ sử dụng thư điện tử công vụ chỉ đạt 32%. Do vậy, năm 2021 đề nghị tất cả CBCC,VC các phòng, ban, đơn vị trực thuộc của Ban Quản lý tiếp tục tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ để gửi và nhận thư điện tử trong trao đổi thông tin, giao dịch công tác đạt tỷ lệ theo quy định. Bên cạnh đó, CBCC,VC tuyệt đối không được dùng địa chỉ thư điện tử công vụ để đăng ký các dịch vụ mua hàng trực tuyến, Facebook, Grap...

Cuối năm, Văn phòng ban sẽ tổng hợp danh sách các cá nhân chưa sử dụng thư điện tử công vụ để trình Lãnh đạo ban xem xét, đánh giá trong công tác thi đua, khen thưởng hàng năm. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, các phòng, ban, đơn vị liên hệ Văn phòng Ban (Đ/c Dũng) để được hỗ trợ./.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo ban;
- Lưu VT, CVP.

Phan Viết Hùng

